

Số: 4/ CV-TTYT

Thiệu Hoá, ngày 14 tháng 02 năm 2019

V/v: tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn

Kính gửi: Các khoa, phòng, trạm y tế các xã, thị trấn

Thực hiện công văn số: 276/ SYT- VP ngày 12/02/2019 của Giám đốc sở Y tế về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng công tác của Trung tâm Y tế Huyện Thiệu Hóa; đảm bảo sự nghiêm minh trong thực hiện kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Y tế Thiệu Hóa yêu cầu các khoa, phòng, trạm y tế các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của chính phủ, tỉnh và của ngành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ cán bộ y tế tạo sự hài lòng của người bệnh”.

2. Quán triệt đến từng cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, làm việc có chất lượng cao ngay từ những ngày đầu năm; tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, tham gia lễ hội trong giờ hành chính(trừ trường hợp thuộc thành phần tham gia tổ chức lễ hội do cơ quan, tổ chức lễ hội mời, được giao thực thi nhiệm vụ).

3. Tăng cường trách nhiệm của Trưởng, phó khoa, phòng, Trưởng trạm y tế xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; quản lý, giám sát và xử lý nghiêm cán bộ, viên chức, người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng thời gian trong ngày làm việc để đi du xuân, lễ hội, đền chùa.

Các khoa, phòng, trạm y tế các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm Y tế nếu có cán bộ, viên chức, người lao động vi phạm, tham gia vào các tệ nạn xã hội, vi phạm các quy định liên quan, đi lễ hội và tham quan du lịch trong giờ hành chính.

4. Đối với cán bộ, viên chức và người lao động

Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp;

Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, chấp hành các quy định của pháp luật; nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao; không đùn đẩy, né tránh công việc.

Nhận được công văn này đề nghị các khoa, phòng, Trường trạm y tế các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Trạm y tế (T,h)
- Các khoa, phòng (T, h)
- Lưu HCTH.



Lê Lương Khang